

Số: /BC-UBND

Sa Đéc, ngày tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND Tỉnh Đồng Tháp

Căn cứ Công văn số 1735/SGDDĐT-CTTT ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo triển khai thực hiện.

Căn cứ Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai các văn bản đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn như sau:

- Kế hoạch số 135/KH-GDDĐT ngày 18/03/2022 về việc triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng là học sinh, giai đoạn 2021 - 2030”.

- Kế hoạch số 871/KH-GDDĐT ngày 11/11/2022 về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Thành phố Sa Đéc, giai đoạn 2021-2025.

2. Công tác phối hợp của các ngành, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; Ban đại diện cha mẹ học sinh; chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội.

- Căn cứ vào Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, năm học 2022 – 2023, Thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thành Đoàn Sa Đéc xây dựng văn bản phối hợp số 04-CTr/ĐTN –GDDĐT về tổ chức các hoạt động giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc, năm học 2022 – 2023 với các nội dung cụ thể”:

- 100% cơ sở giáo dục đã phối hợp tốt với các đoàn thể trong nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh tự giác, tích cực tham gia vào các hoạt động hưởng ứng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng là học sinh.

- Ngoài ra, các trường Tiểu học, THCS đã chủ động phối hợp với các đoàn thể địa phương như hội khuyến học, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, ... làm tốt công tác giáo dục tư tưởng học sinh, tổ chức hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tích hợp vào các hoạt động giáo dục chính khoá, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá thiết thực, hiệu quả

+ Đa số các trường đã thực hiện giáo dục phát triển kỹ năng sống, kỹ năng xã hội (chăm ngoan, lễ phép, thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy, mạnh dạn, tự tin, tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ, thực hiện quy tắc, quy định trong sinh hoạt ở trường, lớp, gia đình và nơi công cộng, quan tâm đến bảo vệ môi trường,... Tích hợp lồng ghép giáo dục cách mạng cho học sinh ở môn Đạo đức, môn Giáo dục công dân, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, Lịch sử,... Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng môn học và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục theo nguyên lý học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Phát huy tính tích cực, niềm say mê; khơi dậy ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến ở mỗi học sinh. Tổ chức hiệu quả các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập thể, lao động, vệ sinh trường, lớp học, hoạt động xã hội; diễn đàn, câu lạc bộ sở thích, tài năng, các phong trào thi đua.

+ 100% Liên đội trường học đã xây dựng chương trình công tác Đội với các hoạt động cụ thể như:

- Phát động phong trào Thiếu nhi Việt nam làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, Tổng kết và khen thưởng tập thể.

- Triển khai phong trào “ Em yêu lịch sử Việt Nam” cho các em tìm hiểu về lịch sử của trường, giới thiệu các gương anh hùng (10/2022), nêu gương điển hình tiên tiến để giáo dục học sinh, khen thưởng, khuyến khích kịp thời tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn.

- Tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp về công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, Kế hoạch hành động của Đội TNTP Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ

XIII và tổ chức các hoạt động thiếu nhi thi đua chào mừng Đại hội thông qua thực hiện các công trình, phần việc măng non, phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi của thiếu nhi.

- *Tổ chức Lễ hội đường phố năm 2022*: tổ chức Liên hoan các nhóm nhảy Thanh thiếu nhi năm 2022. Đây được xem là một sân chơi bổ ích, thu hút nhiều thanh thiếu nhi đam mê tập luyện và cũng là dịp để các em thể hiện bản thân mình. Liên hoan quy tụ 14 đội trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia. Kết quả BTC đã trao 02 giải nhất; 04 giải nhì; 05 giải ba và 03 giải khuyến khích cho các đội với 02 thể loại dân vũ và hiện đại. hoạt động đã thu hút khoảng 800 đoàn viên, thanh niên và người dân đến xem, cổ vũ cho hội thi.

- *Tổ chức hoạt động “Xuân chia sẻ - tết yêu thương” năm 2022 với các hoạt động*: Phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Sa Đéc tổ chức thăm và tặng quà cho đối tượng đoàn viên, thanh niên, các em thiếu nhi có người thân mất do covid-19 tổng giá trị khoảng **18 triệu đồng**. Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và tổ chức thăm hỏi tặng **50 suất quà** cho các em thiếu nhi có người thân mất do Covid-19 gồm tiền mặt và quà tổng giá trị khoảng **30 triệu đồng**.

- *Tổ chức liên hoan kể chuyện tự hào lịch sử Việt trong chuỗi hoạt động lễ hội “Tết độc lập”*: Trong 02 đêm 2-3/9/2022 liên hoan đã huy tụ 24 đội đến từ các trường Tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố tham gia với các tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu kể về chiến tích hào hùng các vị anh hùng dân tộc, các anh hùng liệt sĩ của nước ta. Kết quả Ban tổ chức đã trao 03 giải nhất, 04 giải nhì, 05 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các đội tham gia. Liên hoan đem đến cho các bạn đoàn viên thanh niên, thiếu nhi, học sinh những bài học bổ ích nhắc nhở các bạn về tình yêu quê hương đất nước mang ý nghĩa sâu sắc trong ngày Quốc khánh. Thu hút trên 500 lượt đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia và cổ vũ.

- *Tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên năm 2022 cấp thành phố* chủ đề **“Tuổi trẻ sáng tạo”** tại xã Tân Quy Tây với các công trình phần việc như: Tặng 04 bộ máy vi tính¹, 20 chiếc xe đạp; 10 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện mô hình “người em của Đoàn” tặng quà thăm hỏi cho các em thiếu nhi có người thân mất do covid-19; thi công Vườn hoa Thanh niên; Cùng cổ các vườn ươm thanh niên; thi công Sân chơi thiếu nhi.

- Tổ chức Liên hoan tuyên truyền và khúc cách mạng chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến và tới Đại hội Đoàn TNCS HCM thành phố Sa Đéc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và tổ chức 05 đêm công diễn các tiết mục xuất sắc trong liên hoan tại các địa phương trên địa bàn thành phố.

- *Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học*: Nhằm góp phần giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh và xây dựng môi trường học đường ngày càng xanh - sạch - đẹp. Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức phát

¹ Xã Tân Quy Tây 03 bộ; 01 bộ tại xã Tân Khánh Đông

động Ngày hội Sáng tạo thông qua việc cập nhật các ý tưởng sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên trang “*ytuongsangtao.net*”. Phối hợp với các ngành Thành phố tổ chức cuộc thi “*Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng*”.

- *Duy trì các Câu lạc bộ “Sức sống học đường”* trong trường sinh hoạt đều đặn phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước phát huy được hiệu quả trong công tác giáo dục học sinh chưa ngoan.

- Thực hiện tốt việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng nhằm “nâng cao sức đề kháng” cho thanh thiếu nhi từ đó hình thành khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên internet; biết khai thác internet một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “*Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp*” của Trung ương Đoàn trên không gian mạng với những thông tin tích cực, được thể hiện dưới dạng các hình thức hấp dẫn như: hình ảnh, bài viết, video, đồ họa thông tin... nhằm chia sẻ, lan tỏa những thông tin tốt, hình ảnh đẹp, câu chuyện mang giá trị nhân bản, lối sống nhân văn, tạo ra xu hướng tích cực trên mạng về những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, đồng thời giúp “*cạnh tranh*” lấn át những thông tin xấu, độc hại.

2. Ngành giáo dục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội có liên quan tại địa phương tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến

Thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến thông qua tổ chức các hội nghị chuyên môn, tổng kết năm học; phối hợp bồi dưỡng và cử học sinh tham gia Liên hoan tuyên truyền măng non về Phòng chống đuối nước ở cấp tỉnh (đạt giải 2 toàn đoàn); phối hợp Công an thành phố tuyên truyền về đảm bảo ANTT trong cơ sở giáo dục năm học 2022-2023; phát động các cuộc thi, hội thi trực tuyến như “*Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” thành phố Sa Đéc năm 2022”, cuộc thi “*Chung tay vì an toàn giao thông*”,... nhất là phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2021-2022.

3. Tích hợp công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng vào chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nhà trường cụ thể, thiết thực và hiệu quả

- 100% trường Tiểu học, THCS triển khai hiệu quả các phong trào do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội các cấp phát động; tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng công trình, phần việc đảm bảo việc giáo dục đạo đức cho học sinh; chú ý nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Đoàn, Đội; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức và đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội

trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

- Lãnh đạo các trường luôn tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức rèn luyện đội viên, nhà trường; phát huy tính tiên phong, năng động sáng tạo, tinh thần cống hiến và ý thức trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HSSV trong các cơ sở giáo dục. Căn cứ thực tế để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; khuyến khích HS tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ; chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ cho HS góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp HS hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

4. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục của Bộ GDĐT quy định như: hoạt động giáo dục trải nghiệm, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, hoạt động tư vấn tâm lý và giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hoá ứng xử cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

- Các cơ sở giáo dục luôn chú trọng tư vấn tâm lý giới tính, lứa tuổi, học tập, mối quan hệ xã hội, cho thiếu niên, nhi đồng; tham vấn tâm lý với những trường hợp khó khăn, cần sự trợ giúp can thiệp; xây dựng đường dây nóng, để tiếp nhận thông tin và tư vấn tâm lý cho thiếu niên, nhi đồng; triển khai hiệu quả chương trình sức khoẻ học đường nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần cho thiếu niên, nhi đồng.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, đánh giá kết quả kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” (Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/05/2019 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trong ngành Giáo dục); Kế hoạch số 235/KH-GDĐT ngày 26/02/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025.

- Triển khai Bộ Quy tắc ứng xử để thực hiện trong cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; chú trọng xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần đảm bảo môi trường văn hóa trong nhà trường.

- Tổ chức tập huấn triển khai thí điểm giáo dục STEM tại 2 trường Tiểu học Vĩnh Phước và Phú Mỹ.

5. Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội

- Các cơ sở giáo dục luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc chăm sóc, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng phối hợp với cha mẹ học tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, bổn phận của trẻ em, mục tiêu giáo dục toàn diện và hài hòa về đức, trí, thể, mỹ; phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh, thiếu niên, nhi đồng; thực hiện cam kết với cơ sở giáo dục về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục và tạo môi trường tốt nhất, góp phần hướng dẫn, quản lý con em học tập, rèn luyện; phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể trong việc hỗ trợ, cảm hóa thanh niên, thiếu niên, nhi đồng chậm tiến.

- Xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các nhà trường, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” , tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, thiếu niên, nhi đồng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ và khẳng định năng lực của bản thân.

- Tăng cường trách nhiệm của chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xác định công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ chính trị của chính quyền địa phương các cấp trong việc chỉ đạo thực hiện, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho học sinh; chỉ đạo liên đội tổ chức có hiệu quả hoạt động của các mô hình giáo dục pháp luật, luật trẻ em cho học sinh toàn trường.

6. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên phụ trách công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong các cơ sở giáo dục, tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

- Các cơ sở giáo dục tạo mọi điều kiện để giáo viên nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác tư vấn tâm lý, đặc biệt là giáo viên tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trường.

- Cán bộ quản lý nhà trường luôn phát huy vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và tạo động lực đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thiếu niên, nhi đồng.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

- Các cơ sở giáo dục khai thác hiệu quả các trang thông tin điện tử như facebook, zalo, VNEDU, ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thiếu niên, nhi đồng.

- Khai thác tối đa các thông tin, kiến thức trên Hệ Tri thức Việt số hóa tại địa chỉ <https://itrithuc.vn/>; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, HS xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo.

- Chỉ đạo giáo viên xây dựng bài giảng về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với từng độ tuổi lớp học.

- Phổ biến, giáo dục, nâng cao năng lực khai thác, sử dụng công nghệ thông tin và thiết bị thông minh cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; phòng, chống tác hại, bảo vệ sự an toàn của thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng ứng dụng các phần mềm, công cụ trên không gian mạng.

8. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách hỗ trợ việc thực hiện chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

- Triển khai kịp thời đúng quy định của cấp trên về chính sách hỗ trợ việc thực hiện chương trình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

- Các cơ sở giáo dục phối hợp tốt với các tổ chức, đoàn thể như: Mặt trận Tổ Quốc, Hội khuyến học, Ban đại diện cha mẹ học sinh... quan tâm đến học sinh thuộc diện hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Khai giảng, Tết trung thu, Tết Nguyên đán...

9. Bảo đảm các thiết chế và điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

Lãnh đạo các trường luôn quan tâm bảo đảm các thiết chế và điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng như hội trường, sân chơi thiếu nhi, tủ sách Bác Hồ của liên đội, thư viện, trống Đội, cờ Đội, phát hành báo Nhi đồng,...

10. Đa dạng hoá nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

- Chú trọng công tác giáo dục, kỹ năng xử lý tình huống mâu thuẫn trong học sinh. Theo dõi, đôn đốc triển khai hiệu quả hệ thống cung cấp, cập nhật thông tin về phòng, chống bạo lực học đường. Nghiên cứu áp dụng các mô hình “Xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học”, “Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng”.

- Cung cấp cho học sinh các kỹ năng ứng xử trong cuộc sống, tạo môi trường học tập lành mạnh, trau dồi các kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng.

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh phòng ngừa, ứng phó với các vấn đề về tâm lý. Có giải pháp thiết thực hỗ trợ tư vấn tâm lý cho các em trong quá trình học tại trường.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động công tác xã hội trong trường học. Chủ

động rà soát, phát hiện nguy cơ có ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh; có kế hoạch phòng ngừa hiệu quả đối với các vấn đề phức tạp của học sinh, hạn chế việc học sinh rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; can thiệp, trợ giúp với những em có nhu cầu.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Được sự quan tâm, hướng dẫn thống nhất, xuyên suốt của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự vào cuộc kịp thời, hiệu quả, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các trường, các địa phương, gia đình và toàn xã hội trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Ngành Giáo dục đã chỉ đạo thực hiện tốt việc tăng cường công tác “dạy người”, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho thanh niên học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục;

- Tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh; Khơi dậy trong học sinh tinh thần thi đua học tập, rèn luyện.

2. Hạn chế

- Vẫn còn một bộ phận thanh thiếu nhi có biểu hiện suy thoái, lệch lạc về phẩm chất đạo đức, lối sống như: thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường. Đáng ngại nhất là tình trạng bạo lực học đường vẫn diễn ra, còn hiện tượng học sinh đánh nhau... Hiện tượng thờ ơ, vô cảm, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai trái, tiêu cực không dám đấu tranh, không can ngăn...

- Hình thức, nội dung tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa cho học sinh, thiếu niên nhi đồng trên môi trường mạng được triển khai chưa phong phú, không thu hút được giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ giữa các ban, ngành và cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên 2020. Tổ chức triển khai, thực hiện các quy định của Luật Thanh niên 2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và các luật khác liên quan tới thanh thiếu nhi, đặc biệt là Luật An ninh mạng; Tăng cường, đổi mới việc nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên, đặc biệt trên không gian mạng.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo của UBND Thành phố đến các cơ sở giáo dục.

- Đẩy mạnh cao công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, đội viên.

- Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh.

- Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh toàn trường.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thành Đoàn, Hội đồng Đội thành phố phát huy hiệu quả các phong trào của Đoàn, Đội, Câu lạc bộ trong và ngoài nhà trường.

- Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội.

- Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; khen thưởng, biểu dương kịp thời đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm nhiệm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên.

Trên đây là Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND Tỉnh Đồng Tháp của Ủy ban nhân dân Thành phố Sa Đéc./.

Nơi nhận

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- CT và PCT.UBND Thành phố;
- Phòng GD và ĐT Thành phố;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Thị Bình